



ที่ ศธ ๐๖๐๖/ ๕๐๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง การฝึกงานสำหรับผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพและเป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยได้กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้ **เรียนรู้งานวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงในการฝึกงาน** ซึ่งเป็นลักษณะความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบตามข้อกำหนดของหลักสูตรและแผนการเรียนของผู้เรียน แต่ละกลุ่ม เช่น การนำรายวิชาชีพหรือวิชาฝึกงานไปฝึกในสถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ภาคเรียนสำหรับผู้เรียนในระบบ

เนื่องจากการฝึกงานถือเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน จึงกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยากร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงสร้างหลักสูตร และดำเนินการดังนี้

๑. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยากรที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน

๒. สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนฝึกงานในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสมตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๔ ของระดับ ปวช. หรือภาคเรียนที่ ๒ ของระดับ ปวส. โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาก่อนออกไปฝึกงาน หากสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนฝึกงานในภาคเรียนปกติ ให้เพิ่มเวลาเรียนต่อสัปดาห์เป็น ๒ เท่าของเวลาเรียนปกติ

๓. ให้มีการตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชาเช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด

/ ทั้งนี้สถานศึกษา

ทั้งนี้สถานศึกษาต้องจัดให้มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานให้ตรงกับสาขาที่เรียนและเหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์อาชีพในระดับฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ ร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ โดยสถานศึกษาต้องจัดครูออกนิเทศการฝึกงานของนักเรียนเพื่อติดตามและรายงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการฝึกงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด โดยสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวปฏิบัติการดำเนินการฝึกงานได้ที่ <http://www.bsq.vec.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

โทร. ๐๒ ๒๘๑ - ๕๕๕๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ -๙๓๕๔